

Báo cáo Tổng ủy; chuyển các chỉ thị, có hiệu lực



Email: tinhuy@lamsong.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ngày ký: 02.08.2021 13:48:45
+07:00

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Số 10-CT/TU

CHỈ THỊ

**VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Covid-19
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 719

Ngày 03 tháng 8 năm 2021

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng; trước tình hình đó các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch và đạt nhiều kết quả quan trọng, qua 03 đợt dịch trước, tỉnh ta không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có quy mô lớn, chủng virus có mức độ lây lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đời sống, sức khỏe nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; những ngày qua liên tục xuất hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; nguy hiểm hơn, có trường hợp phát hiện qua rà soát, khám sàng lọc trong cộng đồng. Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng trong công tác phòng, chống dịch bệnh; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa nhịp nhàng, hiệu quả, còn thụ động, trông chờ chỉ đạo của tỉnh; một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch... nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Trong tình hình cấp bách hiện nay, cần phải có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa với phương châm "**Phòng thủ chặt, tấn công thần tốc**" nhằm kiểm chế, không để lây lan rộng trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 các cấp cần thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện, duy trì, ổn định sản xuất - kinh doanh để có nguồn lực phòng, chống dịch và phục vụ nhân dân.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và nhân

dân, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Quyết tâm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh và những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, 4 tại chỗ, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, phải luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn, đối tượng quản lý, căn cứ tình hình thực tế tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh. Luôn nắm chắc, dự báo tốt tình hình, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, trên cơ sở đó chủ động đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh, quyết liệt hơn, cao hơn, đi trước một bước ứng với từng cấp độ nguy cơ của dịch bệnh, thực hiện tốt các yêu cầu giãn cách cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không tập trung đông người; vận động người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21 giờ 00 ngày hôm trước đến 05 giờ 00 sáng hôm sau, trừ trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, cấp cứu và trường hợp đặc biệt, **việc thực hiện kể từ 21 giờ 00, ngày 04/8/2021.**

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động chuẩn bị các phương án, kịch bản kịp thời ứng phó mọi tình huống, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân phù hợp với thực tiễn và diễn biến tình hình địa phương để chủ động điều hành, tổ chức thực hiện, tránh bị động, lúng túng. Xử lý nghiêm đối với những cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thực hiện không nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng phương án, cân đối nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo sinh phẩm, vật tư, máy móc phục vụ xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở điều trị, nhân lực, bác sỹ, điều dưỡng và các trang thiết bị y tế đảm bảo việc phân tầng điều trị theo từng cấp độ dịch bệnh; chủ động kinh phí dự phòng sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh cao hơn.

Tổ chức các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đảm bảo khoa học, hợp lý, hiệu quả, nhất là lực lượng tuyến đầu; bố trí luân phiên lực lượng đảm bảo sức khỏe và khả năng phục vụ lâu dài; tổ chức tập huấn cho đối tượng dự phòng, lực lượng y tế cơ sở, lực lượng hỗ trợ, tình nguyện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

khi có yêu cầu. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, người có công, chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo...; bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để ách tắc; người đứng đầu cấp ủy, địa phương rà soát, nắm chắc tình hình, không để người dân bị thiếu ăn, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu do dịch bệnh. Đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Trung ương và tỉnh, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang công tác, học tập, lao động tại các tỉnh, thành phố trong vùng dịch. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay.

3. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp và xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, gây mất an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch; tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Đấu tranh, phản bác kịp thời, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và đóng góp, ủng hộ quan trọng cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là cấp thôn, xóm, tổ dân phố,... trong vận động, thuyết phục, giám sát, theo dõi việc thực hiện giãn cách và thực hiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19.

5. Tổ chức thực hiện

- Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, chủ động chỉ đạo điều chỉnh, hướng dẫn kịp thời.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân; vận động tổ chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa tỉnh ta trở lại trạng thái ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (báo cáo),
- Thường trực Ban Bí thư (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh,
- BCE phòng chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Các ban của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, BCS đảng,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ,
- các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy+XHI.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Trần Đức Quận